

มติการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๓๒(๓/๒๕๖๗)  
วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

**๕.๓ พิจารณาการปิดสถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา ตาก**

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา  
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยได้รับการรับรองการเปิดสอนจากสำนักปลัดกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ ตาก

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปีการศึกษา ๒๕๖๖ และปัจจุบันไม่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว  
ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะขอปิดสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว ในพื้นที่ ตาก  
เพื่อดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรสหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) เนื่องจาก ปัจจุบันนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จึงขอพิจารณาการปิดสถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

**ผลการดำเนินการ**

๑. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  
๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปิดสถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

๒. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปิดสถานที่  
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

๓. ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๙๕ (ธ.ค.๖๖) เมื่อวันที่  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปิดสถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ  
การปิดสถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า การจะปิดสถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบว่าไม่มีนักศึกษาตกค้าง

#### มติสภา มทร.ล้านนา

๑. เห็นชอบการปิดสถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา ตาก ดังเสนอ

๒. รับรองมติการประชุมในวาระนี้



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อนุรักษ์นนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา